

ศาสตราจารย์ ดร. วิจัย วิจัยกุล

วัตถุมงคล

- ถ้าขาดศีลธรรมแล้วจะเก่งจะดีวิเศษสักแค่ไหน ความหมายมันก็ลดคุณค่าลง •

สิ่งที่เราได้มาจิตมันสร้างมโนภาพนึกเอาไว้ก่อนแล้ว ในเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาคอยสังเกตว่ามันมีคุณประโยชน์อย่างไร ทำไมสิ่งนี้เขาจึงแสวงหากันนัก แต่สำหรับคนทั่ว ๆ ไปก็พอจะมองออกว่า เขาแสวงหาเพราะมันเป็นของมีค่า เขามุ่งไปในทางวัตถุ

ทีนี้เราจะดูว่า สิ่งที่เขานิยมชมชอบกันว่าเป็นของมีค่าและแสวงหาถึงกับฆ่ากันตาย **ที่เขาแสวงหาเพราะจุดมุ่งของเขาอยู่ที่ราคาแพงวด แต่เราจะดูว่าสิ่งนี้มันมีดีอะไรนักหนา ถ้าเรามีแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสำหรับเรา แต่เมื่อสรุปลงแล้วมันอยู่ที่ศีลธรรม** ของที่เขานิยมชมชอบว่าเป็นของดี วิเศษมันจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ใ้...ศีลธรรมอันดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้มันมีความหมายขึ้น ถ้าขาดศีลธรรมแล้วจะเก่งจะดีวิเศษสักแค่ไหน ความหมายมันก็ลดคุณค่าลง

จิตหลอก

- หลอกให้พระนวกะชุกก้อนหิน กลางคืนก็ชนพินมาเผา ชุดลงไปได้วันละคืบ •

อาจารย์ของหลวงพ่อก็คงหนึ่งท่านว่า เอ!.. ในใต้บาดาลนี้มันจะมีอะไร ท่านก็ไปกำหนดจิตพิจารณา จิตมันก็หลอก มีพลาญหินเกลี้ยง ๆ เป็นพลาญหินใหญ่ขนาดศาลา (ศาลาพื้นหินอ่อนนิ้วตะกั่ว) ท่านบอกฆ้องใหญ่มันอยู่ใต้นี้ หลอกให้พระนวกะชุกก้อนหินนั้น กลางคืนก็ชนพินมาเผา ๆ ๆ ชุดลงไปได้วันละคืบ ๆ ๆ มันก็ไม่ทะลุก้อนหินสักที หลวงพ่อก็ไปเรียนท่านอาจารย์ว่า ท่านอาจารย์กิเลสมันหลอกนำมันไม่มีทรอกฆ้อง ลงผลสุดท้ายก็ชุดไม่ทะลุ ก็เลยไม่เจอฆ้อง

พวกไปภาวนาอยู่ในป่าในเขา บางทีมันมีถ้ำอยู่ที่สูง ๆ ช้างหน้ามันเป็นแหวงไป ไปภาวนาแล้วใจมันมีกิเลสอยากได้แก้ววิเศษบ้าง อยากได้อะไรบ้าง ทีนี้พอภาวนาไปแล้วมันจะมีแก้วเป็นแสงลอยมาใกล้ ๆ นั่งอยู่เฉย ๆ มันก็มาเคลือบอยู่หน้าแหละ พอเอื้อมมือไปจับมันก็กระโดดหนีไป พอไล่มันไปมันก็กระโดดไป ๆ ๆ มันหลอกให้ไปตกเหวตายนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัยที่ไปอยู่ในป่าในดง พวกแสวงหาของวิเศษ เพชรนิลจินดา หรือเหล็กหลงเหล็กไหลไปตายกันเยอะแล้ว

คือว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าพูดถึงว่ากฎหมายปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ มันไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนประเทศอินเดีย พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดนับถือพระศาสนา ท่านจะประกาศว่า ดินก็ดี น้ำก็ดี ภูเขาเถาว์วัลย์ก็ดี ทรัพย์ากรในอาณาจักรของเรา ขอยกถวายพระศาสนา พระสงฆ์ ถ้าอย่างในเมืองไทยเรานี้มีกฎหมายพิทักษ์ธรรมชาติ ทรัพย์ากรในแผ่นดินอันนี้ ใครจะไปเอามาต้องขออนุญาตเสียภาษี ถ้าพระไปแสวงหาทรัพย์ในดินลินในน้ำ แม้แต่โบราณวัตถุในเจดีย์เก่า ๆ ราง ๆ อะไรพวกนี้ พระจะเอาไปไม่ได้มันผิดกฎหมาย สิ่งมันที่มันผิดกฎหมายก็ผิดวินัย เมื่อสิ่งที่ผิดวินัยพระไปละเมิดวินัยมันก็เกิดวิบัติ

สร้างทำไม้นักหนาถาวรวัตถุ

- ตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ไม่ขัด แต่มันขัดกับกาลสมัย •

การสร้างถาวรวัตถุใหญ่ ๆ สร้างเจดีย์ สร้างวิหารใหญ่ ๆ ถ้าจะพูดตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ไม่ขัด แต่มันขัดกับกาลสมัย อันนี้หลวงพ่อกเคยพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า คนที่คิดสร้างอะไรใหญ่ ๆ โต ๆ ขึ้นมานี้ คล้าย ๆ กับว่ามีเจตนาที่จะลบล้างของเก่าที่มีอยู่ คือเหมือน ๆ กับว่าจะทำลายของเก่าให้มันสูญพันธุ์ไปเลย แล้วจะสร้างของใหม่ขึ้นมาทับถมแทน

ในเมืองไทยเราในปัจจุบันนี้ เรามีครบอยู่ทุกภาคแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีพระธาตุพนม ภาคเหนือก็มีพระธาตุดอยสุเทพ ภาคกลางก็มีพระปฐมเจดีย์นครปฐม ภาคใต้ก็มีพระศรีมหาธาตุนครศรีธรรมราช ของเราก็มีสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว

หลวงพ่อกจะไม่ตำหนิว่าท่านดำริผิด หรือดำริถูกเพียงแต่ออกความคิดเห็นว่า การที่จะคิดทำเช่นนั้น

๑	๒
---	---



๑. เสาศาสนาธรรมจักรซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
๒. พัดยศ พระราชสังวรญาณ

มันไม่เหมาะกับกาลสมัย เพราะเราจะต้องทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนพากันอดอยากยากแค้นอยู่แล้ว ก็ยิ่งจะไปรบกวนประชาชนมากขึ้น ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่

เป็นห่วงพุทธศาสนา

- ทุกวันนี้ทุนกองกลางของคณะสงฆ์ไม่มีเลย •

สิ่งที่หลวงพ่อยอมรับว่าเป็นบาปหัวใจอยู่ทุกวันนี้ แล้วยิ่งหนักขึ้นมาก็ไร่นิกขัณฐ์ว่าตัวบาปอยู่เสมอ คือ ความ

Handwritten signature



ยิวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถวายโล่เกียรติคุณรางวัลผู้เผยแผ่วิปัสสนาติเตน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๔
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑

คิดว่า ศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย ๒,๒๓๘ ปี (นับถึง พ.ศ. ๒๕๕๑) คณะสงฆ์ไทยควรมีทุนสำหรับบำรุงพระพุทธรูปศาสนาอิสระเฉพาะคณะสงฆ์อยู่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๘ ล้าน หรือ ๒,๒๔๑ ล้าน แต่ทุกวันนี้ทุนกองกลางของคณะสงฆ์ไม่มีเลย นอกจากเป็นทุนส่วนของวัด ซึ่งมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอที่จะทำอะไรได้ จึงมานึกตำหนิว่า ทำไมครูบาอาจารย์ของเราไม่คิดในเรื่องนี้ ถ้าหากเราคิดตั้งต้นคิดตั้งแต่สมัยศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยหลังจากปรินิพพานแล้ว ๓๐๓ ปีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เข้าใจว่าคณะสงฆ์จะมีเงินบำรุงศาสนาโดยไม่ต้องไปรบกวนศรัทธาของใครนี้ไม่น้อยกว่า ๒ พันกว่าล้าน แต่เราไม่มีอะไรสักอย่างสักชนิดหนึ่ง ที่นี้ส่วนท่านที่คิดจะสร้างเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารนี้ ไม่ได้ตำหนิว่าท่านทำผิดหรือก๊อญโมทนาด้วย แต่ว่ามันยังไม่เหมาะกับกาลสมัย

การเผยแผ่ศาสนาโดยเหตุผล

- ชาวโลกเขาอึดทางด้านวัตถุแล้ว จะเอาวัตถุไปล่อไม่สำเร็จ นอกจากเหตุผล •

พระพุทธองค์ทรงสละราชสมบัติหนีจากวัตถุ ออกไปบวชอยู่ตามป่าตามเขา ที่นี้ถ้าเราจะเอาวัตถุมาเป็นเครื่องดึงศรัทธาของชาวต่างชาติ หลวงพ่อว่า มันไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม แล้วก็ไปไม่ได้ด้วยอย่างว่าแต่ชาวต่างชาติ ต่างประเทศ แม้แต่ชาวไทยเราเอง รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าเรา

หลวงพ่อจันทน์

จะแบ่งขั้นตอนการเป็นไปของศาสนาของเรา ก็มีอยู่ ๓ ประเภท หมายถึงจุดมุ่งหมายของผู้ทำกิจของพระศาสนา คือผู้เผยแผ่

๑. ศาสนบุคคล เผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้ความนิยมนับถือจากประชาชน
๒. ศาสนวัตถุ เผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุ เช่น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น
๓. ศาสนธรรม พวกศาสนธรรมนี้ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์อะไรทางวัตถุ มุ่งที่จะสอนธรรมะให้คน เข้าอกเข้าใจในธรรมะ แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ่ายเดียว

เพราะฉะนั้น นักทำกิจพระศาสนา หรือผู้รับผิดชอบกิจพระศาสนา เมื่อเรามาแยกบุคคลแล้วก็ได้ ๓ ประเภท ที่นี้มาในปัจจุบันนี้ ทางคณะพุทธบริษัทเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์นี้ ท่านเผยแผ่ศาสนาไปเพื่ออะไร เราก็ไม่บังอาจไปวิพากษ์วิจารณ์ท่าน เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน แต่ทางที่ดีที่ชอบนั้น ควรจะเน้นไปในทางศาสนธรรมให้มากที่สุด เพราะว่าโลกสมัยนี้เจริญแล้ว วัตถุก็เจริญจนชาวโลกเขามุ่งทางด้านวัตถุแล้ว จะเอาวัตถุไปล่อไม่สำเร็จ นอกจากเหตุผล การศึกษาธรรมะนี้ ถ้าเราศึกษากันตามหลักของธรรมชาติ โดยยกพระพุทธเจ้าไปไว้ที่อื่น ยกพระเจ้า พระเป็นเจ้าไปไว้ที่อื่น ตั้งไว้ในฐานะที่เป็นที่เคารพบูชา เป็นหลักจิตหลักใจของแต่ละศาสนา แต่เมื่อเรามาศึกษาธรรมะ เราควรจะได้ศึกษาธรรมะตามกฎของธรรมชาติ ถ้าเรามาเรียนธรรมะตามกฎของธรรมชาติ โดยไม่ต้องไปอ้างเอาว่าพระเจ้านับตาล พระพุทธเจ้านับตาล อะไรทำนองนี้ เราก็จะไปพบธรรมะอันเป็นลัทธิธรรม แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเคยเทศนาแล้ว ในเมื่อเทศน์จบพระองค์ก็ยกมือบอกว่า “อกุชตาโร ตถาคตา - พระตถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอก ใครจะได้ดีได้ดีต้องลงมือปฏิบัติเอา” ท่านว่ากันอย่างนี้ แล้วพระพุทธองค์ไม่เคยประกาศทำทนายว่าฉันจะช่วยใครสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่เคยมี มีแต่ อดตา ทิ อดตโน นาโถ อย่างเดียวเท่านั้น

ห้า ๒๐๐ ปี

- ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเหยยวรรตได้เลย •

ถ้าพุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัสเซีย ตอนนี้รัสเซียเขาก็เริ่มค้นคว้าทางจิตกันมาก แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลก แต่การทำสมาธิพอถึงจุดหนึ่งจะถึงจุดล้นตีเหมือนกัน เขาจะมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจ เขาจะสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้กว้างไกลมาก คอยดูกัน ถ้าใครอยู่ได้ถึง ๒๐๐ ปีข้างหน้า ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเหยยวรรตได้เลย

